

## BHXH tỉnh Yên Bái: Linh hoạt các hình thức truyền thông

14:41 27/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023, nhất là chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT; trọng tâm là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thời gian qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.**



*Viên chức BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp tại hộ gia đình.*

Ông Lò Xuân Thịnh, Trưởng phòng Truyền thông, BHXH tỉnh cho biết: Với đặc thù là tỉnh miền núi, phần lớn dân số là đồng bào dân tộc, có nhiều xã, thôn, bản... thuộc vùng sâu, vùng xa là nơi cách

xa hệ thống giao thông quốc gia, cơ sở hạ tầng và dịch vụ chưa phát triển, dân cư thưa thớt, điều kiện sống và trình độ dân trí của người dân trong khu vực còn thấp, điều kiện kinh tế khó khăn nên thu nhập của người dân ở nông thôn thấp, không ổn định... Song công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời gian vừa qua đã mang lại kết quả khá tích cực.

Cụ thể, tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 25.300 người tham gia BHXH tự nguyện, 182.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Số thu BHXH, BHYT là 1.526 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, đạt 77,2% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Có được kết quả tích cực kể trên là nhờ, thời gian qua, BHXH tỉnh đã xác định công tác truyền thông là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo đó, BHXH tỉnh đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung và áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông.

Các hình thức truyền thông như phối hợp với Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại đến người dân, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố, các huyện, thị xã; phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng, đặc biệt chú trọng truyền thông theo nhóm nhỏ, đối thoại trực tiếp tại khu dân cư, các hộ gia đình, các khu chợ... được tăng cường thường xuyên hàng ngày, hàng tuần. Tích cực truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến với người dân qua môi trường mạng xã hội (qua Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, Fanpage, Zalo của BHXH tỉnh, huyện, thị xã ...); hội nghị trực tuyến livestream cũng được thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo sự lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Song hành với đó, BHXH tỉnh cũng đã phát động phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động là một tuyên truyền viên tích cực, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi, ngày nghỉ hàng tuần đi đến từng hộ gia đình, cụm dân cư nơi khó tổ chức hội nghị để vận động tuyên truyền.

Đặc biệt, cùng với đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của BHXH tỉnh đã phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, tổ trưởng, bí thư chi bộ các thôn, bản, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đây là cách làm hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt mang tính chất cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

trình độ dân trí không đồng đều.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu tổ chức phát động lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vào các đợt tuyên truyền cao điểm để tuyên truyền đến người dân về chính sách BHXH, BHYT. Ngay sau lễ phát động, viên chức BHXH tỉnh và tổ chức dịch vụ thu đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, các khu chợ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT cho bản thân và người thân trong gia đình.

Với sự nỗ lực vượt khó, thực hiện linh hoạt các hình thức truyền thông, nên số người tham gia BHXH tự nguyện tính đến nay đạt 87,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHXH đạt gần 20% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó riêng BHXH tự nguyện đạt trên 6,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 28/NQ-TW đề ra.

**Thúy Vinh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bhxh-tinh-yen-bai-linh-hoat-cac-hinh-thuc-truyen-thong>